

Learning.Connected

(Học tập Kết nối) – Các câu hỏi thường gặp



LEARNING
CONNECTED

Learning.Connected tại Trường UTS College– mô hình học tập tích hợp, lấy học viên làm trung tâm

Learning.Connected tại Trường UTS College là gì?

Trải nghiệm và lộ trình học tại Trường UTS College đã được tái cấu trúc nhằm khuyến khích sinh viên tự ý thức về việc học của mình và hỗ trợ sinh viên tập trung hoàn toàn vào việc học. Qua nghiên cứu đã được chứng minh, mô hình này mang đến phương pháp học tập tương tác và toàn diện, tích hợp với công nghệ hàng đầu, sự nghiêm túc trong học tập và cách thức luyện tập tốt nhất cùng với sự hỗ trợ, các cơ hội xã hội và các nguồn phúc lợi.

Cùng với các video, chương trình mô phỏng, thảo luận, bài kiểm tra ngắn, kiểm tra khái niệm và cơ hội truy cập nguồn học liệu 24/7, cộng thêm những phản hồi tích cực từ phía giảng viên và bạn học, sinh viên có toàn khả năng và được hỗ trợ để phát huy tiềm năng của mình.

Learning.Connected tích hợp việc học đồng bộ (trực tiếp) và không đồng bộ (độc lập), tăng cường khả năng tiếng Anh, hỗ trợ học tập, trải nghiệm xã hội, kỹ năng lãnh đạo và vận động hỗ trợ, cùng phúc lợi, vào kế hoạch và trải nghiệm học tập của sinh viên. Tất cả mọi mặt đời sống sinh viên đều được kết hợp một cách hoàn hảo nhằm mang tới trải nghiệm độc đáo cho sinh viên.

Đâu là những điểm thay đổi chính của mô hình học tập này so với những mô hình trước đây?

Những thay đổi có thể thấy trong mô hình học tập mới bao gồm:

- thiết kế lại giáo trình và phương pháp giảng dạy (thời khóa biểu mới, lớp mới, hoạt động mới, công nghệ mới)
- thiết kế lại các bài học trực tiếp ngắn hơn (Buổi hướng dẫn A và Buổi hướng dẫn B)
- tạo nội dung cá nhân hóa, phù hợp với từng đối tượng
- tích hợp hỗ trợ học tập và phúc lợi
- tổ chức các hoạt động xã hội trên mạng và trực tiếp tại trường
- nâng cao tiếng nói sinh viên, mở rộng các cơ hội vận động hỗ trợ và lãnh đạo
- tích hợp các chương trình phúc lợi dựa trên số liệu phân tích về sinh viên.

So với mô hình học tập trước đây tại Trường UTS College, thì Learning.Connected khác biệt như thế nào?

Hai yếu tố mới được thêm vào mô hình này đáp ứng được cho đối tượng sinh viên đa dạng và hình thức truyền tải kiến thức linh hoạt. Mô hình học tập này có bốn điểm khác biệt chính yếu như sau:

- Tăng cường kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 vì mô hình này tích hợp mô hình học tập kết hợp tốt nhất và tập trung vào việc phát triển các kỹ năng này cho sinh viên.
- Tinh thần tự giác– học tập là một quá trình chủ động, không phải bị động; sinh viên học các kỹ năng để tự học dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm; trải nghiệm học tập được xây dựng dựa trên mô hình học tập kết hợp tốt nhất dành cho giáo dục bậc đại học, trang bị đầy đủ cho sinh viên thành công.
- Tính liên quan– các hoạt động và chương trình giảng dạy được tái cấu trúc để truyền cảm hứng, khuyến khích sinh viên tham gia và thể hiện tính xác thực, liên hệ và chuẩn bị cho sinh viên bước vào đại học và hơn thế nữa.
- Hỗ trợ – hỗ trợ và hướng dẫn toàn diện. Giảng viên luôn có mặt trên mạng – giảng viên sẽ nhắc nhở sinh viên tự học, và sẵn sàng hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng tự học. Hình thức kết hợp hỗ trợ giữa giảng viên, Study Success Advisers (Cố vấn Học tập Thành công), Studiosity và TalkCampus, đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ sinh viên 24/7.

*Để tìm hiểu thêm về những điểm khác biệt của mô hình học tập này so với mô hình học tập trước đó, xin vui lòng tham khảo Learning.Connected cheat sheet.

Learning.Connected tại Trường UTS College– mô hình học tập tích hợp, lấy học viên làm trung tâm

<p>Sinh viên học tập như thế nào?</p>	<p>Sinh viên truy cập các tài liệu tương tác trên Canvas nhằm khuyến khích họ học các khái niệm lý thuyết và tự tạo ra ý nghĩa từ đó – bao gồm các video ngắn về khái niệm đơn lẻ để ngoại suy các ý tưởng phức tạp; các bài kiểm tra ngắn tương tác; đồ họa thông tin, mô phỏng, giải thích, tài liệu học và đánh giá lại quá trình học tập.</p> <p>Learning.Connected cho phép sinh viên tự chủ việc học của mình bằng cách tìm hiểu nội dung – lý thuyết và thông tin – bên ngoài lớp học, sau đó đến lớp học trực tiếp và ngay lập tức áp dụng những ý tưởng mới này để giải quyết vấn đề và làm bài tập trên lớp.</p>
<p>Learning.Connected có lợi ích gì đối với sinh viên?</p>	<p>Learning.Connected có rất nhiều lợi ích:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sinh viên được khuyến khích không chỉ tư duy phản biện mà còn có thể dùng trí tưởng tượng phong phú để giải quyết vấn đề, cùng với trí não được kích hoạt, có thể thích nghi và đổi mới, tạo ảnh hưởng lên cách thức làm việc trong tương lai. Sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt hơn, và cuối cùng có thể tham gia vào đội ngũ lao động một cách tự tin và năng động, và là những người có thể thể hiện kỹ năng linh hoạt trong bất kỳ tình huống nào. Sinh viên tập trung hoàn toàn vào môi trường học đa dạng với sự hỗ trợ của công nghệ, có thể tiếp cận với nhiều lựa chọn và cách học đa dạng khác nhau để nâng cao kết quả học tập và tăng cường học hỏi gia tăng kinh nghiệm. Sinh viên có được lợi thế cạnh tranh khi sử dụng công nghệ tiên tiến nhất và tiếp cận các nguồn tài liệu quý giá để giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Sinh viên có thể tạo ra những kết nối có giá trị giúp ích cho các hoạt động hợp tác, ý tưởng, công việc kinh doanh và tạo dựng quan hệ đối tác trong tương lai. Sinh viên được chuẩn bị về kỹ năng để học suốt đời bằng cách tự làm chủ con đường học vấn của mình và tự giác học tập trong môi trường an toàn. Sinh viên học cách phát triển các kỹ năng sống cần thiết cho tương lai như giao tiếp, hợp tác, tổ chức, lãnh đạo, đàm phán, tháo vát và đổi mới sáng tạo; có toàn khả năng giải quyết các thách thức trong tương lai, thêm tự tin vào năng lực bản thân và phát triển tư duy cầu tiến. Tăng cường khả năng tiếp cận và tính công bằng cho sinh viên để họ có thể tiếp cận và sử dụng tất cả các nguồn tài liệu, sự hỗ trợ và chuẩn bị cần thiết để thành công tại UTS, với các lựa chọn học tập đa dạng, đáp ứng mọi cách học của từng cá nhân.
<p>Learning.Connected mang lại cho sinh viên những cơ hội gì?</p>	<p>Learning.Connected cho sinh viên cơ hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> phát triển khả năng tư duy phản biện và các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21, để trở thành người học độc lập và nhanh nhạy tích hợp kiến thức căn bản và các khái niệm sử dụng các tài liệu đa phương tiện và công nghệ để hỗ trợ học tập sử dụng các công cụ giao tiếp kỹ thuật số để thể hiện kết quả học tập học tập theo mô hình đã được nghiên cứu và chứng minh qua thực hành nâng cao kết quả học tập và tăng cường tham gia, tương tác với các môn học tăng cường các kỹ năng cũng như độ thành thạo Tiếng Anh phát triển các kỹ năng cần thiết cho học tập và thành công trong tương lai.
<p>Learning.Connected hoạt động như thế nào với nhiều múi giờ khác nhau?</p>	<p>Thời khóa biểu được xếp theo giờ Giờ chuẩn Đông Úc (AEST). Tuy nhiên, các lớp học trực tiếp chủ yếu được tổ chức ít nhất là sau 11 giờ sáng, vì đây cũng là thời điểm học lý tưởng cho hầu hết sinh viên ở vùng Đông Nam Á, Tiểu lục địa Ấn Độ, các nước Trung Đông và Bắc Phi (MENA), cũng như Úc có thể tham dự.</p>
<p>Có thời khóa biểu cố định không?</p>	<p>Có. Thông thường, mỗi tuần sinh viên có hai buổi học trực tiếp cố định (tại trường và Trực Tuyến) – Buổi hướng dẫn A (1,5 giờ) và Buổi hướng dẫn B (1 giờ), dành cho mỗi môn học 6 tín chỉ mà họ bắt buộc phải tham dự.</p> <p>Ngoài ra, sinh viên sẽ phải (và được theo dõi cá nhân) dành vài tiếng thực hiện các hoạt động trước khi lên lớp (2,5 giờ), các hoạt động giữa các buổi học (2,5 giờ) và các hoạt động sau khi lên lớp (2,5 giờ), có thể bao gồm nhiều hoạt động học tập đa dạng, bài tập, bài kiểm tra ngắn và các hình thức linh hoạt kiến thức khác theo như sắp xếp của khóa học, môn học và giảng viên.</p> <p>Sinh viên được yêu cầu phải dành ra khoảng 12 giờ học trực tiếp và tự học mỗi tuần, dành cho mỗi môn học 6 tín chỉ, và nhiều giờ hơn nữa cho những môn học nhiều tín chỉ hơn. Đối với những môn 12 tín chỉ, tổng thời gian học trực tiếp là 5 giờ mỗi tuần, được chia thành một buổi 3 giờ và một buổi 2 giờ.</p>
<p>Liệu giảng viên có giám sát sinh viên và kiểm tra xem họ đã hoàn thành các hoạt động trước và sau khi lên lớp không?</p>	<p>Phân tích khóa học và thiết kế môn học cho phép giảng viên phát hiện những sinh viên không tham gia hoạt động trước và sau khi lên lớp, cũng như liên hệ với những sinh viên đang học lớp mình, cùng với Cố vấn Học tập Thành công và Điều phối viên Học tập, nhằm đảm bảo rằng sinh viên đang thực hiện đúng tiến độ và nhanh chóng giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà sinh viên đang gặp phải.</p> <p>Với mô hình học tập này, giảng viên kiểm tra sinh viên đã hoàn thành các bài tập chuẩn bị quan trọng và sẵn sàng trả lời các câu hỏi mà sinh viên đặt ra tại các diễn đàn thảo luận online và các buổi học 1 kèm 1. Giảng viên sẽ liên lạc và hỗ trợ những sinh viên gặp khó khăn, hoặc không tham gia tương tác, hay có kết quả học tập chưa tốt.</p> <p>Nhờ vào tính năng của Canvas, Learning.Connected cho phép giảng viên giám sát cách thức, thời gian và mức độ tương tác của sinh viên với các tài liệu và tiến độ hoàn thành các bài tập chuẩn bị cũng như các bài đánh giá. Qua đó, giảng viên có thể xác định sinh viên đang gặp khó khăn với những phần nào, từ đó tập trung đưa ra ý kiến cho nhóm hay ôn tập chuyên đề. Chúng tôi gọi đó là phân tích đánh giá học viên.</p>

Learning.Connected tại Trường UTS College– mô hình học tập tích hợp, lấy học viên làm trung tâm

Giảng viên nhận xét đánh giá bài tập của sinh viên trên Canvas như thế nào?

Giảng viên có thể đưa ra phản hồi cho sinh viên trên Canvas theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

- Sử dụng padlets và bảng thảo luận để tạo ra các cuộc thảo luận đầy ý nghĩa giữa sinh viên, giảng viên và các bạn học.
- Qua cá nhân hóa email và tin nhắn – dữ liệu phân tích khóa học trên Canvas cung cấp cho giảng viên thông tin về mức độ tham gia của từng sinh viên. Từ đó, giảng viên có thể theo dõi sát sao từng sinh viên nhất là những sinh viên chưa hoàn thành các hoạt động và bài nộp cá nhân.
- Qua nhắn tin trực tiếp trên Canvas – trạng thái hoạt động và thông tin liên hệ của giảng viên được thể hiện trong mỗi môn học trên Canvas. Qua đó, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên khi họ có câu hỏi hay vấn đề thắc mắc cần giải đáp.
- Trong các lớp học trực tiếp – giảng dạy trực tiếp vẫn được xem là phương tiện tương tác quan trọng, dù là tại trường, hay Trực Tuyến, giảng viên có thể tương tác với mỗi sinh viên trong suốt thời gian học trực tiếp, trả lời câu hỏi và đưa ra phản hồi.
- Qua phản hồi bằng văn bản và lời nói cho các bài tập và các bài đánh giá – song song với việc chấm điểm cho các hoạt động đã hoàn thành, giảng viên cũng có thể ghi thêm một vài ghi chú và nhận xét về những điểm mà sinh viên cần cải thiện.

Qua các buổi học 1 kèm 1 với các sinh viên để điểm qua các khái niệm mà sinh viên có thể đang gặp khó khăn. Sinh viên cũng có thể liên hệ với Cố vấn Học tập Thành công và Studiosity để nhờ giúp đỡ hoặc hỗ trợ thêm.

Giao tiếp giữa sinh viên và giảng viên có được cá nhân hóa không? Sinh viên có nhận được quan tâm hay phản hồi cá nhân không?

Có. Như đã nói ở trên, nhờ vào phân tích đánh giá học viên toàn diện sẵn có trên Canvas, giảng viên sẽ có được cái nhìn tổng quan về mỗi sinh viên, bao gồm việc sinh viên tham gia tương tác với các bài tập và các bài đánh giá, các buổi thảo luận của lớp, và thời gian họ dành cho các hoạt động tự học.

Sử dụng các số liệu phân tích này, giảng viên có thể theo dõi sát sao từng sinh viên để cùng thảo luận về bài tập và tiến độ của họ, và giải quyết các vấn đề mà họ có thể đang gặp phải, bao gồm cả việc có nên yêu cầu hỗ trợ và trợ giúp thêm từ phía Cố vấn Học tập Thành công hay Studiosity không (vui lòng xem thêm các câu hỏi bên dưới để biết thêm chi tiết)

Mức độ tương tác trong các buổi học ra sao?

Các buổi học sẽ có các phần thảo luận do giáo viên và sinh viên hướng dẫn, kiểm tra các khái niệm, xem xét đánh giá các hoạt động trước và sau khi lên lớp, thuyết trình, và các hoạt động liên quan giúp sinh viên hiểu bài sâu hơn và tăng mức độ tương tác với các bạn đồng học và giảng viên.

Sinh viên tương tác với giáo viên và các bạn đồng học trong suốt các buổi hướng dẫn, các buổi học tại studio và phòng thí nghiệm, diễn đàn, thuyết trình và thảo luận.

Sinh viên tiếp cận với nguồn học liệu online đa dạng được tích hợp trong tài liệu khóa học trên Canvas và được thiết kế đặc biệt cho mô hình học tập kết hợp. Nguồn tài liệu chi tiết hơn và mang tính tương tác cao hơn – phù hợp với nhiều cách học khác nhau.

Nguồn tài liệu bao gồm video, bài kiểm tra online, mô phỏng tương tác, thuyết trình, báo cáo, các đường liên kết (links), tài liệu đọc kỹ thuật số, bảng thông báo kỹ thuật số, podcast, nội dung truyền thông xã hội, và giáo trình.

Learning.Connected hỗ trợ các cách học khác nhau như thế nào?

Learning.Connected cho phép sinh viên học các khái niệm theo nhiều cách đa dạng, phù hợp với cách học của mình. Dù là thông qua ghi chú, bài đọc, kiểm tra khái niệm, video, mô phỏng, bài tập tương tác, hình vẽ, bài kiểm tra ngắn và nhiều hơn thế nữa, thì sinh viên có thể tương tác với tài liệu theo cách phù hợp với mình nhất.

Làm thế nào sinh viên có thể đảm bảo tiến độ và quản lý thời gian hoạt động của họ bên ngoài lớp học?

Thường xuyên đưa ra phản hồi và góp ý cho sinh viên trước và sau khi họ thực hiện các hoạt động trước và sau khi lên lớp; hoạt động của sinh viên được xem xét đánh giá và giám sát thường xuyên. Sinh viên có nhiều cơ hội để tương tác với giảng viên và các bạn đồng học online thông qua các nhóm thảo luận, các bài tập được đánh giá chính thức, và các hoạt động hợp tác hay hoạt động nhóm không chính thức.

Sinh viên sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía giáo viên và các dịch vụ hỗ trợ của Trường UTS College. Sinh viên sẽ nhận được hướng dẫn rõ ràng, phản hồi và góp ý trước và sau mỗi hoạt động tự học, giám sát và theo dõi quá trình tiến bộ của mình, từ đó có thể tự giác học tập thành công.

Phương pháp học tập này chỉ dành cho sinh viên học online thôi phải không? Hay nó cũng được sử dụng cho các lớp học trực tiếp?

Learning.Connected là phương pháp dạy và học được sử dụng xuyên suốt tất cả các chương trình đào tạo tại Trường UTS College, bao gồm các chương trình Dự bị Đại học, Cao đẳng, Dự bị Thạc sĩ và Liên kết Quốc tế UTS. Mô hình này đã được sử dụng đầu tiên cho chương trình Dự bị Thạc sĩ năm 2021 và sẽ được áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo bằng Cao đẳng và Dự bị Đại học UTS năm 2022. Chương trình Giảng dạy Tiếng Anh của Trường UTS College sẽ không áp dụng mô hình này.

Sinh viên sẽ tham dự các Buổi hướng dẫn A và Buổi hướng dẫn B trực tiếp (thay thế cho mô hình bài giảng/hướng dẫn trước đây) cho dù đang theo học tại trường hay Trực Tuyến, bên ngoài trường hay nước ngoài. Tuy nhiên, sinh viên học Trực Tuyến cũng sẽ học theo hình thức như vậy và theo cùng một chương trình trên Canvas giống sinh viên đang theo học tại trường.

Learning.Connected chuẩn bị cho tất cả các sinh viên học tập tại UTS, cùng với mức độ hỗ trợ, theo dõi, giám sát và tương tác cao bất kể sinh viên đang ở nơi nào.

Learning.Connected tại Trường UTS College– mô hình học tập tích hợp, lấy học viên làm trung tâm

Liệu kết quả học tập đạt được có như nhau không? Liệu con của tôi có thể thành công ở UTS không?	<p>Dữ liệu của chúng tôi cho thấy sinh viên theo học Trực Tuyến có kết quả học tập tốt. Tỷ lệ đạt chỉ tiêu chất lượng của UTS dành cho sinh viên quốc tế hoàn thành khóa học của chúng tôi tiếp tục được nâng cao (hơn 90% số sinh viên này đã hoàn thành chương trình đào tạo cao đẳng).</p> <p>Chương trình này được thiết kế phù hợp với mô hình học tập của UTS (Learning.Futures) và chuẩn bị cho sinh viên học tập (và thành công) tại UTS. Sinh viên, dù theo học tại trường hay ngoài nước, sẽ học cùng một chương trình giảng dạy theo cùng một cách thức như nhau, với cùng số giờ và hoạt động trên Canvas.</p> <p>Learning.Connected đảm bảo rằng tất cả sinh viên được học tập một cách bình đẳng và tiếp cận cùng nguồn tài liệu và có cơ hội học tập như nhau, dù là ở Úc hay ở các quốc gia khác.</p>
--	---

Hỗ trợ dành cho Learning.Connected tại Trường UTS College

Sinh viên nhận được hỗ trợ gì trong quá trình tự học?	Phân tích đánh giá của Canvas giúp cải thiện quá trình giám sát từ sớm các kết quả học tập của sinh viên, từ đó giúp giảng viên và các điều phối viên học tập can thiệp sớm hơn, giúp sinh viên đạt được kết quả cao hơn. Tăng cường hỗ trợ sinh viên tiếp cận và sử dụng tất cả các dịch vụ hỗ trợ tại Trường UTS College, bao gồm Cố vấn Học tập Thành công, Trung tâm HELPS, TalkCampus và Studiosity, qua trạng thái hoạt động online và đặt lịch trên Canvas.
Sinh viên sẽ nhận được hỗ trợ gì về mặt học tập tại Trường UTS College?	Tất cả sinh viên đều có thể nhờ tới sự giúp đỡ của Cố vấn Học tập Thành công (SSAs), người sẽ tư vấn và hỗ trợ sinh viên về mặt học tập và phúc lợi. Các cố vấn luôn có mặt tại trường và online, với thời gian linh hoạt, dễ dàng cho sinh viên liên hệ hơn. Sinh viên có thể dễ dàng đặt lịch hẹn trên Canvas. Trao đổi nhiều hơn với các cố vấn giúp tăng cường mức độ hỗ trợ, từ đó cải thiện kết quả học tập của sinh viên.
Sinh viên sẽ nhận được hỗ trợ gì khi học online tại Trường UTS College?	Studiosity luôn sẵn sàng hỗ trợ và trợ giúp online 24/7 mọi lúc mọi nơi từ toán học, văn học cho tới các vấn đề học tập khác. Nhận xét về các bài tập viết sẽ được trả về cho sinh viên chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, và chức năng trò chuyện trực tiếp với các trợ giảng cũng luôn sẵn sàng 24/7 khắp mọi nơi trên thế giới. Các dịch vụ hỗ trợ này được tích hợp trong mô hình Canvas và sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng cho dù họ ở bất kỳ nơi đâu.
Sinh viên sẽ nhận được hỗ trợ phúc lợi và sức khỏe tinh thần gì tại Trường UTS College theo mô hình này?	Sinh viên có thể nhờ tới hình thức sinh viên hướng dẫn sinh viên trong lớp và thông qua TalkCampus , một ứng dụng online cung cấp dịch vụ sinh viên hỗ trợ sinh viên, được các nhà tâm lý học hậu thuẫn. Sinh viên tại Úc có thể tiếp cận dịch vụ y tế và tư vấn của UTS thông qua Dịch vụ Sinh viên UTS và sinh viên quốc tế thông qua Dịch vụ MediBank. Mô hình tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp, hoặc online, theo hình thức mà sinh viên ưa thích, và nâng cao hỗ trợ về mặt học tập và sức khỏe toàn diện cho tất cả sinh viên.
Sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ xã hội online nào?	Đối với các nguồn tài liệu và video học online trên Canvas, sinh viên có thể nhờ Canvas hỗ trợ ban đầu (thông tin có thể tìm thấy trong tài khoản Canvas). Đối với nội dung đặc biệt trên Canvas, giảng viên và Điều phối viên Học tập sẽ hỗ trợ các vấn đề về lỗi truy cập. Các nhà sáng tạo nội dung cũng sử dụng các công cụ video được Trung Quốc phê duyệt như QQ Video để các sinh viên tại Trung Quốc có thể truy cập mà không phải sử dụng VPN. Nếu gặp phải vấn đề khi đăng nhập tài khoản, sinh viên nên liên hệ ngay với Ban Hỗ trợ Dịch vụ ITDS qua số điện thoại +61 02 9218 7000. Đặc biệt đối với các vấn đề liên quan tới truy cập Canvas. Đối với các vấn đề về Internet hay phần cứng, sinh viên có thể tham khảo bộ công cụ kỹ thuật số để đảm bảo thiết bị/tốc độ đường truyền Internet đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Nếu đã đáp ứng các yêu cầu này, nhưng vẫn xảy ra vấn đề, Ban Hỗ trợ Dịch vụ IT sẽ sẵn sàng trợ giúp.
Sinh viên seollege?	Các câu lạc bộ tại trường và online tại Trường UTS College luôn có sẵn trên Canvas và có nhiều câu lạc bộ đa dạng do sinh viên và giảng viên dẫn dắt với đủ các lựa chọn cho sinh viên theo sở thích, bao gồm phim ảnh, thủ công, trò chơi, xe hơi, yoga, kịch nghệ, nấu ăn, trồng cây trong chậu và nhiều hơn thế nữa.
Sinh viên có thể tham gia các sự kiện và hoạt động xã hội nào?	Các sự kiện và hoạt động xã hội online mới cũng như các câu lạc bộ và sự kiện tại trường luôn sẵn có dành cho tất cả sinh viên, và được quảng bá trên Canvas. Sinh viên có thể tham khảo ActivateUTS , để tìm hiểu 130 câu lạc bộ và hội nhóm cũng như hàng trăm sự kiện được tổ chức hàng năm.